

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/3/1990

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1990 Hội đồng nhân dân Thành phố (khóa IV), kỳ họp thứ 2 (27/02-1/3/1990)

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1990 và kiến nghị của cử tri thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

I.- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989, và nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1990.

II.- Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây :

1/ Năm 1989, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố đã có nhiều cố gắng phấn đấu trong việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành tích đáng kể, tạo đà chuyển biến tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 1990. Tuy nhiên những biến chuyển đó có mặt chưa đều, chưa vững chắc, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ, công nhân viên, đồng bào thành phố phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn.

2/ Nhiệm vụ năm 1990 được giao trên cơ sở quán triệt nghị quyết của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa VIII, nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV và bằng các chính sách biện pháp cụ thể, với sự lãnh đạo chỉ đạo bằng nhiều hình thức thích hợp để động viên toàn thể nhân dân và các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phát huy những thuận lợi, triệt để thực hành tiết kiệm, mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 1990, ổn định hơn nữa tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu đạt được các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu :

a) Thực hiện các chỉ tiêu so với năm 1989 :

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp-TTCN trên địa bàn thành phố tăng từ 15-20%, nâng mức sử dụng cơ sở vật chất hiện có lên ít nhất 60%.

- Sản lượng lúa 260 ngàn tấn, rau 250 ngàn tấn, đàn heo 200 ngàn con.

- Doanh số ngoại tệ xuất khẩu tăng ít nhất từ 20-25%, nâng tỷ trọng hàng chế biến thành phẩm lên 25-30% tổng kim ngạch xuất trực tiếp.

- Ngân sách đầu tư chi xây dựng cơ bản phải được tính lại bảo đảm thực hiện kế hoạch 1990, chú trọng đáp ứng cho việc xây dựng và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả thực sự.

- Tập trung việc sửa chữa cầu đường và những nơi trọng điểm, phải ưu tiên công tác sửa chữa thường xuyên để ngăn chặn xuống cấp, trước hết bằng nhiều hình thức sửa chữa chính thức hoặc tạm thời xóa các ổ gà đang đe dọa làm hỏng nền đường và dễ gây tai nạn giao thông. Tập trung giải quyết các bờ rác gây ô nhiễm trong thành phố bằng mọi phương thức để cải thiện tình hình vệ sinh của thành phố.

- Giảm tỷ lệ phát triển dân số 0,5%, tích cực giải quyết số lao động chưa có việc làm, trước hết là CB-CNV dôi ra, bộ đội xuất ngũ, số đã đào tạo đang chờ việc. (Có chuyên đề báo cáo riêng).

- Ngân sách thành phố cần được tính toán lại để có tỷ lệ đầu tư thích đáng cho các công trình đào tạo, giáo dục, y tế, môi sinh môi trường, bảo đảm chi 2% ngân sách cho nhu cầu khoa học kỹ thuật.

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch thành phố năm 1990, cần tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Hoàn thành việc kiểm kê đánh giá lại tài sản và vốn sản xuất kinh doanh, tiến hành việc giao vốn cho xí nghiệp để tạo điều kiện chủ động cơ sở đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực.

- Tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất CN-TTCN và dịch vụ gắn với mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước, trong khu vực để có hướng đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sản xuất theo hướng ưu tiên cho các mặt hàng có tích lũy cao phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, phục vụ xuất khẩu... Có biện pháp chính sách hữu hiệu nhằm bảo vệ hàng sản xuất trong nước. Đối với các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, cần sớm ra các quy chế thích hợp, tạo điều kiện hỗ trợ về vật tư nguyên liệu, vốn... để bà con phát triển sản xuất đúng hướng, hiệu quả, thu hút nhiều lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước.

- Khẩn trương giải quyết tranh chấp ruộng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân. Tập trung đầu tư một số mặt phát triển nông nghiệp ngoại thành, xây dựng các vùng thực phẩm, cây công nghiệp, cây con xuất khẩu, tổ chức nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, bảo vệ và chăm sóc rừng. Cùng cố hoạt động của các tập đoàn, hợp tác xã theo cơ chế mới, bảo đảm quy mô phù hợp với trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. Chấn chỉnh các nông trường quốc doanh theo hướng làm ăn có hiệu quả.

- Tổ chức, quản lý bảo đảm an toàn trật tự giao thông công cộng, tăng cường năng lực và hiệu quả của lực lượng vận tải quốc doanh, đồng thời phát triển năng lực vận tải các thành phần kinh tế, phục vụ tốt cho yêu cầu sản xuất, kinh doanh, xây dựng và đi lại của nhân dân. Tiếp tục phát triển bưu điện viễn thông, cải tiến hệ thống điện thoại thành phố, mở rộng khả năng liên hệ giao dịch với nước ngoài và các tỉnh một cách thuận tiện.

- Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Trước hết tập trung vốn vào các công trình trọng điểm, đầu tư chiều sâu bổ sung trang bị mới, đưa vào hoạt động có hiệu quả nhanh. Nguồn vốn ngân sách cấp cần được bố trí theo thứ tự ưu tiên hợp lý. Sử dụng có hiệu quả và kịp thời các nguồn lệ phí giao thông, tiền hóa giá nhà vào sửa chữa và xây dựng mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm chất lượng các công trình, bảo đảm thi công tập trung, dứt điểm.

- Tăng cường quản lý thị trường và thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm tiếp tục ổn định giá cả trên cơ sở duy trì chính sách một giá, một tỷ giá, chống hàng ngoại nhập lậu; thương nghiệp quốc doanh cố gắng nắm bán buôn một số mặt hàng thiết yếu; gắn thương nghiệp với sản xuất để tăng thế mạnh đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức tốt thông tin về thị trường giá cả trong và ngoài nước. Nghiên cứu kiến nghị với Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, nhất là thuế hải quan, bảo đảm thu và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

- Về kinh tế đối ngoại cần chấn chỉnh và tăng cường ngành xuất nhập khẩu và du lịch để thật sự trở thành ngành mũi nhọn, tìm nguồn vốn nước ngoài đầu tư phát triển có chọn lọc, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả, không phô trương hình thức, giúp thành phố tự lực cân đối nhiều mặt.

- Hoạt động khoa học kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; tham gia điều xuất và kiểm tra việc nhập kỹ thuật mới, nghiên cứu mặt hàng mới, khai thác nguyên liệu trong nước, chống ô nhiễm và giữ vệ sinh cho thành phố; thực hiện nghiêm ngặt việc đăng ký và kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý nghiêm việc sản xuất và mua bán hàng giả.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội (có chuyên đề cụ thể) : bố trí việc làm, chăm lo đời sống vật chất cho người về hưu, các đối tượng chính sách,

nhân dân ở vùng xa xôi hẻo lánh, vùng kháng chiến cũ, cán bộ công nhân viên chức, sớm giải quyết tình trạng phân phối thu nhập không công bằng hợp lý,... những vấn đề cấp bách của ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, báo chí nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống trong sạch lành mạnh văn minh có kỷ cương kỷ luật, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn thành phố.

- Khẩn trương sắp xếp tinh giản kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước của các ngành các cấp, phân định rõ chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn, làm rõ tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tập trung mọi nguồn thông tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Cải tiến công tác kế hoạch, tài chính, quản lý các nguồn vốn và hiệu quả đầu tư, kiểm soát thu chi ngân sách chặt chẽ.

3/ Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tu chỉnh lại bản báo cáo kế hoạch năm 1990 về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên cơ sở các ý kiến đóng góp đã được Đoàn Chủ tịch kết luận.

III.- Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các Sở, ngành, các đơn vị cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng giáo dục vận động phong trào hành động của quần chúng làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 1990.

IV.- Các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân giám sát chặt chẽ các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.-

**T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình**